

เบลมอนด์ เอเชีย พาสปอร์ต ข้อเสนอพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว



กลุ่มเบลมอนด์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านโรงแรม รถไฟ และเรือสำราญรวม 8 แห่งในสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมตั้งแต่นครวัดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และในหลวงพระบางเรื่อยไปจนถึงแม่น้ำอิรวดี และเพื่อเป็นการแนะนำจุดหมายปลายทางอันน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ เบลมอนด์จึงขอเสนอ เบลมอนด์ เอเชีย พาสปอร์ต



เบลมอนด์ เอเชีย พาสปอร์ต เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับบริษัทผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เน้นย้ำถึงความสะดวกในการวางแผนการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อด้วยบริการของกลุ่มเบลมอนด์ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการมอบส่วนลด 5 % ให้แก่บริษัททัวร์และตัวแทนท่องเที่ยวต่างๆ ที่จองบริการของเบลมอนด์ 2 อย่างพร้อมกัน และมอบส่วนลด 10% หากจองบริการของเบลมอนด์ 3 อย่างพร้อมกัน โดยส่วนลดดังกล่าวจะใช้ได้ตลอดปีพ.ศ. 2558 โดยไม่มีช่วงยกเว้นและใช้ได้กับแต่ละบริการที่จอง

สามารถใช้สิทธิ์จากข้อเสนอ เบลมอนด์ เอเชีย พาสปอร์ต ได้เมื่อจองบริการโรงแรม รถไฟ หรือเรือสำราญที่อยู่ในกลุ่มเบลมอนด์ โดยตัวอย่างของเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถจัดให้นักท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้

- นักเดินทางสามารถเข้าพักที่โรงแรมเบลมอนด์ ลา เรซิดองซ์ อังกอร์ และไปสำรวจนครวัดอันเลื่องชื่อ จากนั้นเดินทางต่อไปยังประเทศลาวเพื่อพักผ่อนท่ามกลางสระบัวที่โรงแรมเบลมอนด์ ลา เรซิดองซ์ ภูาวา
- โรงแรมเบลมอนด์ กอฟเวอร์นเนอร์ส เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นอาคารสไตล์โคโลเนียลสุดโรแมนติคที่สร้างในยุค 1920 เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวชมทิวทัศน์ในอย่างกุ่ม และสอดรับกันเป็นอย่างดีกับการชมทัศนียภาพกับเส้นทางเรือของเบลมอนด์ ไรต์ ทู มัณฑะเลย์ และเบลมอนด์ ออร์เคลา พร้อมดื่มด่ำกับกลิ่นอายและบรรยากาศในขณะที่เรือสำราญล่องตามลำน้ำอิรวดีและแม่น้ำชิตวิน ซึ่งจะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่นักท่องเที่ยว
- หรือเลือกนำนักท่องเที่ยวไปสู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรถไฟอีสเทิร์น แอนต์ โอเรียนท์ เอ็กซ์

เพรส ที่เล่นผ่านป่าฝนและภูเขาระหว่างสิงคโปร์และกรุงเทพฯ โดยแวะชมทิวทัศน์ตามจุดต่างๆ ที่ยังไม่ค่อยมีคนไปเยี่ยมชมมากนัก และหลังจากการเดินทางโดยรถไฟแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถทอดกายเพื่อผ่อนคลายบนชายหาดส่วนตัวของโรงแรมเบลมอนด์นภาไสบนเกาะสมุย หรืออิมเม้นท์กับอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยและเล่นกีฬาทางน้ำอันแสนสนุกที่โรงแรมเบลมอนด์ จิมบาราน ปูรี ในบาฮาลี

บริษัทท่องเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยวต่างๆ ที่ต้องการรับสิทธิ์ *เบลมอนด์ เอเชีย พาสปอร์ต* สามารถติดต่อ สำนักงานเบลมอนด์ ประจำภูมิภาคเอเชีย ในกรุงเทพฯ ที่ โทร. 0 2267 4881